

# ด้วยจิตคารวะต่อการจากไปของ “อาจารย์ปวย”



เศรษฐศาสตรบัณฑิต

อภิรักษ์ วรรณสาร

ในโอกาสที่ศาสตราจารย์ดร.ปวย อึ้งภากรณ์ ปุชนิยบุคคลแห่งวงการเศรษฐศาสตร์ผู้ปูพื้นฐานและสร้างบุคลากรด้านเศรษฐศาสตร์จำนวนมากไว้ให้แก่แผ่นดินไทย ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คอลัมน์ “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของท่านไว้ ณ โอกาสนี้

บทความนี้เขียนขึ้นด้วยความเคารพและเสียใจอย่างยิ่งต่อครอบครัวและญาติมิตรของท่านผู้วายชนม์

ด้านวิวุฒิและคุณวุฒิของผมนั้นด้อยและไกลเกินกว่าจะสัมผัสท่านได้กล่าวคือ ด้วยวิภูษิตนั้นผมรู้จักแต่เพียงชื่อของท่านบนธนบัตรที่ได้จากการช่วยขายของท่านเมื่อตามขึ้น เตี้ยก็เล่าให้ฟังว่า ท่านคือลูกจีนผู้ทรงเกียรติภูมิ เป็นลูกจีนผู้ได้สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทยให้กับแผ่นดินแม่ ผมรู้สึกว่าคุณท่านเป็นคนไทยที่รักแผ่นดินไทยมากกว่าหลายๆ คน ในสมัยของท่านจวบจนปัจจุบันสมัย

ส่วนคุณวุฒิของผมก็เรียนมาทางด้านวิชาซึ่งห่างไกลจากวงวิชาการของท่านอยู่มาก

จนกระทั่งผมได้มาทำงานในองค์กรซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของประเทศ จึงต้องชวนชวนหาความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์และศึกษาค้นคว้า ข้อมเขียนปาฐกถาต่างๆ ของท่าน

ผมตระหนักว่าสิ่งที่ได้พบนี้ไม่ใช่แต่เพียงทฤษฎีวิชาการและแนวคิดที่ลึกซึ้งทางเศรษฐศาสตร์เท่านั้น แต่ผมได้เรียนรู้ชีวิตของวีรชนผู้เข้าสู่สมรภูมิต่างกล้าหาญเด็ดเดี่ยว

ได้เรียนรู้ชีวิตข้าราชการผู้ซื่อสัตย์และชื่อตรงต่อวิชาชีพที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ เหนือสิ่งอื่นใด

ได้รู้จักนักบริหารผู้มีวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และมีคุณธรรมอันประเสริฐ  
ได้รู้จักนักคิดและนักปราชญ์ ผู้มีวัตรปฏิบัติอันงดงาม ผู้ซึ่งวิญญูชนพึงยึดเป็นแบบอย่าง

ผมได้เรียนรู้ประวัติบุคคลผู้มีผลงานและชีวิตที่ยิ่งใหญ่และยืนยาวเกินกว่าอายุขัยของท่านเอง ซึ่งผมเห็นว่ามีไม่กี่คนในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย

การจากไปของคุณคนผู้ทรงคุณค่าเช่นนี้ย่อมนำมาซึ่งความหดหู่และเศร้าสร้อยอย่างยิ่งต่อประเทศชาติ

แต่จะนำเศร้าสร้อยยิ่งกว่า หากจะมีแต่ผู้นำชื่อท่านมากกล่าวอ้างถึงเพื่อประโยชน์บางอย่าง หรือมีแต่พิธีรีตองแล้วก็ลืมกันไป

**อาจารย์ปวยไม่ได้ตาย**

**ท่านเพียงแต่หมดอายุขัย**

**ชีวิตและผลงานของท่านยังอยู่**

เพราะถึงแม้ว่าประเทศไทยได้หมุนตามโลกหลายสิบปี นับจากช่วงเวลานั้นจนถึงปัจจุบันนี้ แต่บริบทของสังคมไทยหลายส่วนยังคงเหมือนเดิม มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เปลี่ยนไป

**ผลงานของท่านยังเป็นครูสอนให้พวกเรารู้จักคิด**

**คุณธรรมของท่านยังเป็นแนวทางให้พวกเรายึด**

**วัตรปฏิบัติของท่านยังเป็นแบบอย่างให้พวกเราถือ**

ในชุดที่ประเทศชาติอยู่ในภาวะที่หลายคนอาจเรียกว่าเกือบ “เสียกรุง” เช่นทุกวันนี้ พวกเราน่าจะนำความคิดและแนวทางการแก้ปัญหาของท่านมาศึกษา และประยุกต์ใช้ น่าจะนำความสมณะ ซื่อสัตย์และชื่อตรงต่อวิชาชีพของท่านมาดำเนินชีวิต และทำหน้าที่การงานในภาวะการณปัจจุบัน ทั้งนี้โดยไม่ต้องทอ้งบนชื่อท่านเหมือนคณา

ผมเชื่อว่าถ้าพวกเราพิจารณาคุณานุสติของท่านในเชิงนี้ พวกเราจะสามารถกู้กรุงกลับมาได้

**“นายเชม” ไม่มีวันตาย**

**นักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้จากไป**

**อุดมการณ์ของท่านยังดำรงอยู่ ๓**

คอลัมน์ “เศรษฐศาสตรบัณฑิต” โดยที่เมงานบีไอโจะยอโลกเศรษฐกิจการลงทุน  
ในคุณของผู้นำปฏิรูปบ้านคนอยู่ทุกวันจันทร์ E-mail : head @ boi.go.th